

บุพพาเปิดตัวไวรัลคลิปเรื่อง “แค่ 5 นาที...” ปลุก

กระแสชวนคนดูแลสุขภาพ



บริษัท บุพพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดตัววิดีโอไวรัลคลิปตัวใหม่เรื่อง ‘แค่ 5 นาที...’ ใน Facebook และ Youtube รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อตอกย้ำคำมั่นสัญญาของบุพพาที่มุ่งเสนอบริการการดูแลสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตของลูกค้า สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของบริษัทที่ต้องการให้ทุกคน “มีชีวิตที่ยืนยาว มีสุขภาพที่ดี และมีความสุขยิ่งขึ้น (Longer, healthier, happier lives)”

วิดีโอเรื่องนี้นำเสนอให้ทุกคนตระหนักว่าทำไมเราจึงไม่ควรรื้อที่จะไปพบแพทย์ และเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด โดยวิดีโอไวรัลคลิปดังกล่าวบอกเล่าผ่านเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีมักไปพบแพทย์ทุกครั้งที่เธอรู้สึกไม่ค่อยสบาย เนื่องจากเธอเคยประสบเหตุการณ์เลวร้ายในชีวิตอันมีสาเหตุจากความชะล่าใจทำให้เธอพาคุณแม่ไปพบแพทย์เข้าไปเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้น ซึ่งส่งผลเลวร้ายทำให้คุณแม่ของเธอรักษาตัวไม่ทัน เกิดอาการเส้นโลหิตในสมองแตกอย่างเฉียบพลัน และกลายเป็นอัมพาต ล่าสุด คลิปเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างกว้างขวางหลังจากที่เปิดตัวได้เพียง 5 วัน พร้อมทั้งยังมีคนแชร์คลิปอย่างต่อเนื่อง

นายเบ็ญญ อาศนะเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุพพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บุพพานำเสนอวิดีโอคลิป “แค่ 5 นาที...” นี้ ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆ ซึ่งนอกจากจะกระตุ้นให้คนเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพก่อนที่จะสายเกินไปแล้ว ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์บุพพาให้เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นเพื่อนช่วยดูแลสุขภาพของคุณอีกด้วย บุพพาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพในประเทศไทย และเรามุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการประกันสุขภาพหลากหลายประเภท โดยไม่ต้องซื้อพวงประกันชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มากกว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายไป นอกจากนี้ บุพพายังเป็นบริษัทที่รับประกันการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีวิต เพียงสมาชิกสมัครทำประกันสุขภาพกับบุพพาก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และบริษัทยังมีเครือข่ายโรงพยาบาลที่แข็งแกร่งมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย”

สำหรับท่านที่ต้องการชมไวรัลคลิปเรื่อง “แค่ 5 นาที...” สามารถติดตามรับชมได้แล้วที่

Facebook ของบุพพา ประเทศ

ไทย(<https://www.facebook.com/bupathailandpage/videos/779138305554999/>) หรือ

Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=k-yTVPTq0rQ>)

นอกจากนี้ ลูกค้าที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบุพพา สามารถสอบถามได้ที่ โทร

. 0-2677-0333